

Số: / BC-SNNPTNT

Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 279/STC-TTr ngày 22/01/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2023;

Trên cơ sở các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả, như sau:

I. Tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện:

1.1 Các văn bản chỉ đạo: Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Chương trình số 01/CTr-SNNPTNT ngày 07/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện nêu trên, Sở đã triển khai đến các đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện các văn bản quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau khi Sở chỉ đạo, các đơn vị đã triển khai cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh thành các Chương trình, Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để làm cơ sở triển khai thực hiện; đồng thời đã phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn đơn vị. Năm 2023, toàn bộ các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Sở đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và được thông qua tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và có sự thống nhất cao làm cơ sở triển khai thực hiện.

1.2. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền bằng văn bản sao gửi đến các đơn vị và thông qua tại các cuộc họp Chi bộ, cơ quan, giao ban định kỳ. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức họp phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

- Nội dung tuyên truyền: Căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tuyên truyền; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành ý thức tự giác của mỗi người. Nhìn chung, các cấp Ủy Đảng trong toàn Ngành đều quán triệt, nhật thức đúng đắn và nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước, ra sức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đối tượng tham gia: Toàn thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành được tham gia.

- Định kỳ các đơn vị trực thuộc Sở đều có báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là việc sử dụng ngân sách trong chi thường xuyên, mua sắm trang thiết bị, dự án đầu tư, tiến độ và thanh quyết toán trong xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

2. Công tác rà soát, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành:

- Hiện nay Ngành đang thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

II. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước:

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kinh phí tiết kiệm được trong toàn ngành thông qua khoản chi hành chính do đơn vị đã xây dựng phương án khoản chi phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về phương tiện đi lại: Trong năm 2023 toàn Ngành có 01 đơn vị (BQL Rừng phòng hộ Krôngpha) được trang bị mới xe ô tô phục vụ công tác theo định mức quy định từ nguồn kinh phí tiết kiệm của đơn vị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng điện, điện thoại, Văn phòng phẩm, nhiên liệu, công tác phí, tiếp khách, hội nghị:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Các đơn vị đã xây dựng quy chế Chi tiêu nội bộ và được thông qua tại Hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm. Trong đó đã xây dựng được định mức nhằm giải pháp tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, từ đó cán bộ công chức, viên chức luôn nêu cao ý thức trong việc sử dụng điện phục vụ công tác; Hết giờ làm việc đều phải tắt hết các thiết bị điện có sử dụng điện. Riêng chỉ bật đèn bảo vệ cơ quan vào ban đêm. Có đơn vị đã thay thế toàn bộ bóng đèn cao áp bằng bóng đèn Led. Hầu hết các đơn vị đã xây dựng định mức tiêu hao điện phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Hầu hết các đơn vị sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm, nhiên liệu, công tác phí, hội nghị, tiếp khách... trên tinh thần hết sức tiết kiệm, các đơn vị khoán chi đến từng phòng, chỉ sử dụng vào công việc của cơ quan, không có trường hợp nào sử dụng cho mục đích cá nhân.

4. Tình hình tiết kiệm trong quá trình sử dụng trụ sở, quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên: Các đơn vị được giao nhiệm quản lý, sử dụng trụ sở, quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên đều đảm bảo đúng mục đích, không sử dụng sai quy định dưới bất kỳ hình thức nào trong quản lý, sử dụng đất đai tài nguyên. Diện tích được giao các đơn vị quản lý sử dụng theo đúng mục đích, không có diện tích đất hoang hóa; Không có trường hợp khai thác tài nguyên không có giấy phép; Không có trường hợp vi phạm quy trình, quy phạm trong khai thác tài nguyên.

5. Tiết kiệm kinh phí chương trình mục tiêu:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gian đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo đó, trên cơ sở nguồn vốn được UBND tỉnh phân bổ năm 2023, Ngành Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc 03 chương trình nêu trên đảm bảo đúng theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao và sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo, theo đúng quy định; không làm thất thoát, lãng phí nguồn kinh phí;

hiệu quả của việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã phát huy hiệu quả, người dân được hưởng lợi; đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc đầu tư dự án xây dựng cơ bản theo đúng quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng và kỹ thuật công trình, tuân thủ theo đúng thiết kế và dự toán được duyệt để thi công, nhằm tránh gây thất thoát và lãng phí nguồn vốn của Nhà nước; Triển khai thực hiện các dự án phải hoàn thành cả về chất lượng cũng như tiến độ của công trình và đảm bảo theo đúng nội dung, phương án của dự án đã được thẩm định, phê duyệt; Không để dự án kéo dài, sử dụng ngân sách bất hợp lý gây thất thoát, lãng phí.

7. Về công tác thanh tra, kiểm tra tiết kiệm chống lãng phí:

- Sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị báo cáo nội dung về tiết kiệm chống lãng phí đã thực hiện tại các đơn vị; Thông qua hình thức bằng văn bản gửi đến các đơn vị và báo cáo kịp thời về Sở theo đúng thời gian.

- Thủ trưởng các đơn vị phân công cho các trường bộ phận phối hợp Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trong năm 2023 không phát hiện có đơn vị nào vi phạm trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

8. Về thực hiện các quy định về công khai trong các lĩnh vực quản lý: Toàn bộ các đơn vị trong Sở đã thực hiện việc công khai tình hình chi tiêu ngân sách nhà nước cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về số kinh phí được quyết toán năm trước và số dự toán năm nay; Hình thức, nội dung, thời gian công khai đều thực hiện theo đúng các quy định đó là thông qua cuộc họp Chi bộ, chuyên môn và thông báo bằng văn bản dán tại bảng thông báo của đơn vị. Công khai kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động: Như công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch hàng tháng, quý, năm của ngành.

9. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của cán bộ công chức, viên chức do đơn vị quản lý: Hầu hết cán bộ công chức, viên chức đã tự giác nghiên cứu để cụ thể hóa nội dung thực hành tiết kiệm chống lãng phí thành hành động cụ thể. Từ đó đề ra những giải pháp trước mắt và lâu dài để triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

III. Đánh giá chung:

- Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị trong toàn ngành thời gian qua đã có chuyển biến tích cực; Nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được nâng cao. Lãnh đạo các đơn vị đã xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn vốn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó cần tập trung: Học tập, tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức để thực hiện có hiệu quả hơn; Rà soát, bổ sung các biện pháp về thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị trực thuộc ngành; Bàn bạc dân chủ, công khai các hoạt động có liên quan đến tài chính của từng đơn vị; Tăng cường công tác tổ chức, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ công chức, viên chức vi phạm luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời biểu dương khen thưởng đối với viên chức thực hiện tốt quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, chuyên tải các thông tin giữa các đơn vị trực thuộc: Chỉ đạo triển khai học tập quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy cấp trên đến toàn thể các đơn vị thuộc Ngành.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong Sở gương mẫu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả THPT CLP và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về THPT CLP cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương của Chính phủ về THPT CLP; từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán, lên án các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí giúp cho việc triển khai Luật THPT CLP được thuận lợi;

2. Thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật THPT CLP trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, để đưa Luật THPT CLP đi vào cuộc sống; Đưa chương trình hành động của Chính phủ, chương trình THPT CLP của mỗi cấp, mỗi ngành và từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và THPT CLP;

3. Tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý vốn đầu tư công, quản lý tài sản công....

4. Đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí đánh giá trong công tác thi đua khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

5. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí

6. Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, nắm chắc tình hình, tiến độ và kết quả triển khai thực hiện; đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

7. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và pháp luật chuyên ngành. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

(Chi tiết số liệu có kèm theo Phụ biểu số 02)

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (b/c);
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, KH, TCHC, TTr;
(HKT: 09b)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Ngọc Hiếu